

Số: /BC-SNV

Bắc Ninh, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn cách mạng màu ở Việt Nam”

Căn cứ Công văn số 2896/CAT(PA02) ngày 20/9/2023 của Công an tỉnh về việc xây dựng báo cáo sơ kết Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn cách mạng màu ở Việt Nam”. Sở Nội vụ báo cáo như sau:

I. Tình hình phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện:

Sở Nội vụ nghiêm túc phổ biến, quán triệt thực hiện các nội dung cơ bản của Đề án theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 15/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn cách mạng màu ở Việt Nam” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 17/02/202 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn cách mạng màu ở Việt Nam”.

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn cách mạng màu ở Việt Nam” đảm bảo đồng bộ, kịp thời hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước âm mưu của các thế lực thù địch, từ đó tham gia vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại ý đồ thực hiện “Cách mạng màu”; từng bước hạn chế, tiến tới loại bỏ các nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến “Cách mạng màu” trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ rà soát các nội dung liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về triển khai Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn cách mạng màu ở Việt Nam” để cụ thể hóa, đưa vào chương trình hành động và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm thời gian, chất lượng nội dung công việc theo quy định.

II. Kết quả triển khai thực hiện:

1. Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động các hội, nhóm, quỹ ở địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có:

1.1. Hội: Tổng số 775 hội, trong đó:

- Hội hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 67 Hội.
- Hội hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 88 Hội.

- Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã: 620 Hội.
- Hội có phạm vi hoạt động cả nước, liên tỉnh có văn phòng đại diện tại địa phương: 02 Hội (Hội Kiều học Việt Nam, Hội Thương gia Đài Loan Việt Nam).
- Hội có tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc: 04 Hội: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Cầu đường tỉnh và Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh.
- Hội có tính chất đặc thù: 19 Hội cấp tỉnh; 05 Hội cấp huyện (Hội Chữ thập đỏ; Hội Người cao tuổi; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội người mù; Hội khuyến học) và 03 Hội cấp xã (Hội Chữ thập đỏ: 126, Hội Người cao tuổi: 126, Hội Cựu thanh niên xung phong: 122).
- Biên chế và Hợp đồng theo Nghị định 68: Tổng số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao để cấp kinh phí hoạt động: 117 biên chế. Trong đó:
 - + Cấp tỉnh: 90 chỉ tiêu.
 - + Cấp huyện: 27 chỉ tiêu.
- Tổng số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo ND 68 được cơ quan có thẩm quyền giao: 15 chỉ tiêu ở các hội cấp tỉnh.

1.2. Quỹ:

Tổng số có 15 Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. Trong đó có 06 Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, 08 Quỹ cấp huyện và 01 Quỹ cấp xã.

1.3. Kết quả hoạt động

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên Các tổ chức hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương có liên quan đến tổ chức hội và hội viên; phổ biến, quán triệt Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ, qui chế hoạt động của hội đến các hội viên của tổ chức mình. Thực hiện chính sách xã hội hóa các hoạt động về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao các cấp hội tùy theo đặc điểm tình hình, điều kiện, khả năng của mình đã chủ động, tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kiến thức khoa học, kỹ thuật góp phần không nhỏ vào việc nâng cao dân trí và đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

+ Trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Hội Cựu giáo chức tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Quỹ khuyến học khuyến tài và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia công tác khuyến học, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành GD&ĐT phát động; tiếp tục hưởng ứng 4 các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do ngành GD&ĐT phát động; tích cực triển khai cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Đòng họ hiếu học” và đã nhân rộng tới các thôn, làng, khu phố.

+ Trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và công nghiệp Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh trong việc kịp thời phản ánh các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đến các Sở, ngành trong tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

+ Trong lĩnh vực Lao động - xã hội, từ thiện và nhân đạo Các hội như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin, Hội Người mù, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội bảo vệ quyền trẻ em và Hội người Cao tuổi tỉnh tập trung vào các hoạt động: Vận động quyên góp giúp đỡ người bất hạnh trong cuộc sống, tham gia cứu trợ xã hội, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; dạy nghề, dạy chữ cho người nghèo, người bất hạnh, giải quyết công ăn, việc làm cho người tàn tật; thường xuyên thăm hỏi động viên hội viên nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi hoàn cảnh cố gắng vươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ động viên khích lệ kịp thời cả về vật chất và tinh thần đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

+ Trong lĩnh vực Y tế Hội Đông y đã chủ động phối hợp với Hội Châm cứu và Hội Điều dưỡng tổ chức các hoạt động xã hội như cứu trợ nhân đạo; phong trào tương thân tương ái; công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; bếp ăn từ thiện; khám chữa bệnh... Hội thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức các hoạt động như: tham gia khám và cấp thuốc miễn phí cho 14 trẻ em khuyết tật tại phường Kinh Bắc, 07 trẻ phường Vũ Ninh; Hội đã phối hợp với phường Kinh Bắc và phường Vũ Ninh khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn cho 200 đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 60 người cao tuổi tại phường Suối Hoa. Đồng thời, còn tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, đem lại lòng tin đối với nhân dân.

+ Trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hội Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Hội sinh vật cảnh, Hội nghề cá tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng nông nghiệp (phòng kinh tế) các huyện tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; làm tốt các công tác xã hội như trồng cây xanh kỷ niệm vào các khu di tích đình, đền, chùa và các trường học, công sở....

2. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Bắc Ninh là tỉnh có nền văn hoá lâu đời, có nhiều nét đặc thù về tín ngưỡng, tôn giáo; Là một trong những tỉnh có nhiều loại hình tín ngưỡng dân gian chi phối sâu sắc đến đời sống tinh thần và khối đại đoàn kết của cộng đồng dân cư, đó là tín ngưỡng thờ Thành hoàng, thờ Mẫu, thờ các loại thần.

Ngoài 2 tôn giáo được phép hoạt động là: Phật giáo và Công giáo, Bắc Ninh còn có một số điểm nhóm Tin lành, đạo lạ lén lút hoạt động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh và được xác định là tinh trọng điểm của các hoạt động tôn giáo.

Hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cơ bản thuần túy với nhiều hình thức phong phú. Nhiều lễ hội tín ngưỡng có quy mô lớn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia như: Lễ hội đền Bà Chúa Kho, lễ hội Đền Đô, Lăng Kinh Dương Vương, Đền Giếng...

**Về tín ngưỡng:*

Toàn tỉnh có 938 cơ sở tín ngưỡng: 530 đình, 161 đền, 11 miếu, 56 nghè, 20 lăng, 118 từ đường, nhà thờ, 42 tín ngưỡng khác (có 1 cơ sở xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, 163 cấp quốc gia, 352 cấp tỉnh, 422 chưa xếp hạng) và 25 cơ sở của tư nhân khác có hoạt động tín ngưỡng. Ngoài ra, có 423 có Điện hoặc Ban thờ Mẫu trong các gia đình, tùy theo điều kiện kinh tế, khuôn viên đất đai, hoặc quy mô thờ cúng mà kiến trúc thờ Mẫu trong các tư gia cũng có nhiều hình thức bố trí, xây dựng khá linh hoạt, nên loại hình kiến trúc thờ Mẫu trong các gia đình khá phong phú.

- Về đất đai tín ngưỡng: Tính đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh đã triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 871 các loại hình cơ sở tín ngưỡng, đạt 64,7%, trong đó có: 357 cơ sở đất đình; 215 cơ sở là các đền, miếu, am, từ đường; 271 cơ sở là nhà thờ dòng họ; 28 giấy chứng nhận cho các loại tín ngưỡng khác.

+ Số cơ sở tín ngưỡng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay là: 646 cơ sở tín ngưỡng, bao gồm: 136 cơ sở là đình; 187 cơ sở là đền, miếu, am, từ đường; 305 cơ sở là nhà thờ họ; 18 cơ sở là các loại hình tín ngưỡng khác.

Lý do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hầu hết là do vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất, ranh giới sử dụng giữa các mục đích không rõ ràng (đất có cả đình và chùa...), đang xảy ra tranh chấp...

**Về tôn giáo*

Bắc Ninh có tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của 02 tổ chức tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh:

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam: có 09 tổ chức tôn giáo trực thuộc và 01 trường Trung cấp Phật học với 408 chức sắc, chức việc nhà tu hành, 354.782 tín đồ sinh hoạt ở hơn 613 chùa. Ngoài ra, còn có Trường Trung cấp Phật học được thành lập từ năm 2000 (hiện trụ sở trường nằm trong khuôn viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Đại Thành); Trường đã đào tạo được 05 khóa với 224 Tăng Ni sinh tốt nghiệp; hiện nay có 52 Tăng Ni sinh đang theo học Khóa VI (2022-2026).

- Giáo hội Công giáo Việt Nam: có 06 giáo xứ và 32 giáo họ hoạt động dưới sự quản lý của Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Tính đến thời điểm cuối năm 2022, tỉnh Bắc Ninh có 17.867 giáo dân sinh hoạt tại 38 cơ sở tôn giáo (12 họ đạo toàn tông) thuộc 55 thôn, khu phố của 39 xã, phường trên địa bàn của 8 huyện, thành phố (bao gồm: 06 giáo xứ, 32 giáo họ); 02 Giám mục và 34 linh mục (trong đó có 01 Giám mục và 07 linh mục trên 75 tuổi hiện đang nghỉ hưu tại Tòa Giám mục và Nhà hưu giáo phận ở Từ Phong); 03 cơ sở giáo dục mầm non và 02 cơ sở Bảo trợ nuôi dưỡng người già, bệnh tật, neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, lang thang cơ nhỡ, bị bỏ rơi, ... thuộc tổ chức hợp

pháp của Giáo hội Công giáo thành lập và quản lý. Ngoài ra, còn có 03 cơ sở Dòng tu với khoảng 70 tu sỹ, trong đó: Dòng Đaminh nữ (Xuân Hòa, Quế Võ); Nhà tình thương Hương La (Tân Lãng - Lương Tài - thuộc Dòng Đức mẹ hiệp nhất - trụ sở chính tại Việt Yên, Bắc Giang) và Tu Xá của Dòng Đaminh nam (thuộc Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam tại Họ giáo Mao Trung, Phượng Mao, Quế Võ).

** Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo*

+ Công tác hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo tuân thủ các quy định pháp luật và giải quyết các nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo:

Để vừa đảm bảo công tác quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định, các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác quản lý đối với các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, nhất là trong các dịp lễ, tết và các ngày lễ trọng của tổ chức tôn giáo. Một số hoạt động tôn giáo lớn quy tụ tập trung nhiều chức sắc, tín đồ tôn giáo như: Đại lễ Phật đản, lễ Tấn phong Giám mục Đỗ Quang Khang, Lễ Vu Lan, lễ Giáng sinh... Đồng thời hằng năm, tham mưu cho tỉnh tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp mặt, đối thoại các chức sắc Công giáo, Phật giáo; giải quyết những vấn đề tôn giáo phát sinh nhằm bảo đảm nhu cầu của đồng bào có đạo, bảo đảm các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng pháp luật. Phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trong toàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương liên quan thẩm định hồ sơ, xác minh nhân thân chấp thuận cho những người dự kiến bổ nhiệm làm chức việc trong các tổ chức tôn giáo trực thuộc; tiếp nhận thông báo chuyển hoạt động tôn giáo cho các chức sắc. Giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tổ chức, cá nhân liên quan tới việc xây dựng, trùng tu, sửa chữa các cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà đất liên quan đến tôn giáo. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật...

Có thể khẳng định, công tác hướng dẫn chỉ đạo, quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo hài hòa, công bằng, đạt hiệu quả cao trong việc vận động quần chúng có tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

+ Công tác quản lý, hướng dẫn, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại địa phương.

Trên cơ sở 03 nội dung liên quan đến yếu tố nước ngoài theo đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo đã xin ý kiến bằng văn bản các ngành có liên quan (MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND huyện Tiên Du và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh) và có văn bản phúc đáp đồng thuận về việc đề Đoàn Phật giáo Ấn Độ thăm và hành đạo tại Chùa Phật Tích vào ngày 26/01/2023 theo lời mời của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN, trụ trì chùa Phật Tích; Đoàn Phật giáo dòng Truyền thừa Sakya thăm Thượng tọa Thích Đức Thiện và làm lễ cầu an, cầu nguyện hòa bình thế giới Quốc thái dân an tại chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du;

03 tu sỹ Phật giáo Bhutan vào Việt Nam để giao lưu, trao đổi và biên, phiên dịch kinh sách tiếng Phạn sang tiếng Việt tại Trung tâm biên, phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế thuộc Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, chùa Hưng Long, thành phố Hà Nội và chia sẻ kiến trúc một số ngôi chùa Mật tông tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh (đến thăm Thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TWGHPGVN tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du); thời gian từ ngày 01/10/2023 đến ngày 01/10/2024.

Các hoạt động thăm viếng, thực hành khóa lễ đã diễn ra đảm bảo theo nội dung chương trình đã đăng ký, thuần túy tôn giáo;

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo:

Trong năm, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với UBND, phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền cho 3300 đại biểu là chức sắc, chức việc, ban quản lý các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo; cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của các xã, các thôn trên địa bàn các địa phương trên với các nội dung: Phổ biến quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin tình hình kinh tế - xã hội; một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; nhận diện các đạo lạ, “hiện tượng tôn giáo mới, công tác phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội tại các địa phương cơ sở; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 14/KH-SNV của Sở Nội vụ và Kế hoạch số 04/KH-BTG ngày 11/4/2023 của Ban Tôn giáo về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”....

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư và xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác tiếp công dân:

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan có thẩm quyền, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, đặc biệt tập trung vào dịp có các lễ hội truyền thống, tết Nguyên đán tại các cơ sở tín ngưỡng; lễ trọng của các cơ sở tôn giáo tôn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hoạt động vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mê tín, dị đoan; lợi dụng yếu tố tâm linh để kinh doanh vụ lợi, hoặc những hành động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để gây mất trật tự an toàn xã hội, chống đối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời kiểm tra việc thực hiện công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo như: giải quyết các vấn đề có liên quan đến đất đai, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, bổ nhiệm, chuyển chức sắc...tại cơ sở.

** Về thanh tra, kiểm tra:*

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Tôn giáo thực hiện báo cáo theo yêu cầu của 02 đoàn: Đoàn Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ và Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, cụ thể:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND tỉnh Bắc Ninh và các huyện, thành phố giai đoạn 2018-2022 do Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện theo Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ từ ngày 13/3 – 22/3/2023; Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ đã kết thúc đợt thanh tra tại Bắc Ninh và đã ban hành kết luận thanh tra theo đúng quy định (Kết luận số 619/KL-TGCP ngày 24/4/2023 của Ban Tôn giáo Chính phủ);

- Báo cáo Ban Pháp chế HĐND tỉnh việc thi hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo giai đoạn 2019-2022 và kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh và phối hợp với đoàn khảo sát, giám sát các nội dung nêu trên tại UBND huyện Yên Phong, UBND thành phố Bắc Ninh và một số cơ sở tôn giáo thuộc các đơn vị trên (theo Kế hoạch số 03/KHPC, ngày 08/3/2023 của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh).

** Đơn thư:*

- Trong 9 tháng đầu năm, nhận được 01 Đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Đức khu phố Vĩnh Kiều, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn liên quan đến hoạt động tôn giáo của nhà sư Thích Thanh Vượng trụ trì chùa Thiên Long (Tiền Hải- Thái Bình) hoạt động tôn giáo trái phép tại chùa Rều (chùa Đìa) và ông Nguyễn Xuân Đán - Phó Ban quản lý dự án xây dựng chùa Rều, khu phố Vĩnh Kiều 3 phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn; Ban Tôn giáo đã tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản chuyển đơn đến UBND thành phố Từ Sơn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (văn bản số 1327/SNV-BTG ngày 30/12/2022); đến nay vụ việc đã ổn định...

** Công tác tiếp công dân:*

Tổ chức 02 lần tiếp công dân với 08 lượt người tham gia do đại diện nhóm là ông Nguyễn Thế Luận (thôn Lạc Trung, Dũng Liệt, Yên Phong) phản ánh đề nghị một số nội dung liên quan đến sinh hoạt Pháp luân công do ông làm đại diện – Sở Nội vụ đã cử cán bộ tiếp và trả lời đề nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

+ Công tác phòng ngừa và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch luôn được quan tâm hướng dẫn chỉ đạo, thực hiện, các ngành chức năng của tỉnh triển khai việc xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT như “Khu dân cư phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT”, “Mô hình thôn Công giáo toàn tòng không có tội phạm về tệ nạn xã hội” “Câu lạc bộ Phụ nữ vùng giáo không tội phạm và tệ nạn xã hội”... đã có nhiều mô hình, gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được khen thưởng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp; các ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng tại các địa

phương do vậy trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

+ Công tác đấu tranh với các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo để trục lợi:

Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo để mọi người dân nắm rõ hơn về các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở các địa phương, nhận diện các hình thức hoạt động trái phép của các đạo lạ, phân biệt hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trên, đồng viên các chức sắc, chức việc và mọi quần chúng nhân dân tự giác chấp hành ...

Chủ động phối hợp với các ngành: Ban Dân vận tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên của mỗi tổ chức đoàn thể thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, vận động tín đồ tôn giáo sống “Tốt đời - đẹp đạo”, “Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, xây dựng quy ước thôn, làng, khu phố gắn với nội dung giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với nước...

Nhận xét: Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và sự chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo đã tập trung tổ chức thực hiện, giải quyết công việc và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

+ Kịp thời tham mưu các văn bản liên quan đến công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của pháp luật; Tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022 của Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ.

+ Kịp thời tham mưu một số nội dung trong công tác tiếp đón đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm các chức sắc hàng giáo phẩm Phật giáo nhân dịp Phật đản và đoàn công tác Ủy ban TW Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước thăm một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh theo chỉ đạo;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng, các cá nhân chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; công tác tranh thủ, thăm hỏi đồng viên chức sắc tôn giáo vào những ngày lễ trọng: Phục sinh, Phật đản; Vu Lan, những sự kiện đặc biệt như dịp kỷ niệm 140 năm ngày thành lập Giáo phận Công giáo Bắc Ninh (29/5/1883 - 29/5/2023) và lễ Truyền chức Linh mục, Lễ nhậm chức Giám mục giáo phận của Giám mục Đỗ Quang Khang... tạo mối quan hệ gắn bó, gần gũi góp phần ổn định tình hình tôn giáo, an ninh trật tự tại địa phương.

+ Người đứng đầu các tổ chức tôn giáo, cá nhân chức sắc, nhà tu hành cơ bản chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương trong sinh hoạt và hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; Do đó, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong các ngày lễ trọng, các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng được thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của chức sắc, tín đồ trong tỉnh.

III. Đánh giá chung:

Qua triển khai thực hiện Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về triển khai Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn cách mạng màu ở Việt Nam” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành, tích cực đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi công dân, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế:

1. Tồn tại, hạn chế:

Các tổ chức hội, phát triển nhanh về số lượng, nhưng một số hội có hiệu quả hoạt động chưa cao, đặc biệt là hội cấp xã; chưa cải tiến nội dung, phương thức hoạt động nên còn mang tính hình thức; một số Hội công tác quản lý hội viên chưa chặt chẽ; một số hội chưa đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động.

Một số Sở, ngành chưa nhận thức hết vai trò, trách nhiệm đối với việc phát triển tổ chức hội, quỹ chưa chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể để tạo điều kiện và thúc đẩy hội hoạt động có hiệu quả.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp còn một số tồn tại và hạn chế như: Công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo ở một số xã, phường, thị trấn còn thiếu sát sao, chưa tập trung thống nhất trong chỉ đạo thực hiện; Công tác phối hợp với các cơ quan đoàn thể xã hội nhiều khi chưa đồng bộ, quyết liệt;

Công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo bị chi phối bởi nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có những vấn đề còn chông chéo gây khó khăn trong thực hiện quản lý Nhà nước; Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành ở một số địa phương chưa được thường xuyên, rộng khắp đến các đối tượng do vậy ở cơ sở chưa nắm hết các quy định của nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc đối với các tổ chức tôn giáo chưa được thường xuyên nên hiệu quả chưa cao; Công tác nắm tình hình và xử lý giải quyết các vụ việc mâu thuẫn nội bộ của các tổ chức, cá nhân tôn giáo chưa kịp thời và dứt điểm, dẫn đến tình trạng diễn biến kéo dài, khó xử lý; Việc truyền đạo trái pháp luật của các điểm nhóm Tin lành, “hiện tượng tôn giáo mới” vẫn lén lút xảy ra tại một số địa phương; xuất hiện một số điểm nhóm sinh hoạt theo Pháp luân công thường xuyên tu tập, luyện tập tại các nơi công cộng

như công viên... với sự tham gia khoảng vài chục người (nhiều nhất là vào sáng sớm và buổi chiều tối), các đối tượng tự tu tập và đi tuyên truyền vận động người dân theo Pháp luân công (bằng hình thức tặng sách, bùa may mắn, tụng pháp luân đại pháp, gửi link web, video ...), tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể để quản lý nên chính quyền địa phương cũng chỉ tập trung vào công tác nắm tình hình và tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân.

Hiệu quả, chất lượng hoạt động của một số mô hình có lúc còn chưa cao, phong trào mới có bề rộng, chưa có chiều sâu, chưa được duy trì thường xuyên, chưa thu hút được nhiều chức sắc, chức việc trong các tôn giáo tham gia. Một số nơi cấp ủy, chính quyền còn chưa thực sự quan tâm chỉ đạo phong trào, coi đây là trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn. Khi xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh tôn giáo không tích cực tham gia giải quyết; do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

2. Nguyên nhân:

Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về công tác Hội, tín ngưỡng, tôn giáo các cấp còn thiếu tính ổn định; Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước của về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở hay thay đổi nên khó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn khi phải xem xét giải quyết vụ việc.

Một số Cấp ủy, Chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo; thiếu kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề mới nảy sinh tại địa phương; Cán bộ làm công tác tôn giáo ở các ban, ngành, đoàn thể còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nên hiệu quả công việc còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu; công tác vận động quần chúng thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở một số địa phương còn chưa thực sự quan tâm đúng mức; có nơi thiếu sự kiểm tra và giám sát trong việc xây dựng, sửa chữa, mở rộng đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; việc xin đón sư, bổ nhiệm, chuyển chức sắc, nhà tu hành vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật và giáo luật; Khi có sự việc phức tạp nảy sinh liên quan đến tôn giáo thường có xu hướng né tránh, đùn đẩy lên trên giải quyết...

Việc quản lý các hoạt động tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận, các hiện tượng tôn giáo mới, “tà đạo”, “đạo lạ” bước đầu mới chỉ xử lý, quản lý hành chính theo vụ việc, chưa có lộ trình, chế tài cụ thể...

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

1. Thực hiện nghiêm các quy định quản lý nhà nước đối với hội; thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của các hội đặc thù và một số hội quan trọng trong tỉnh.

2. Đối với hội hoạt động kém hiệu quả, chỉ tồn tại hình thức, vi phạm quy định của pháp luật, tổ chức đại hội không đúng thời gian quy định..., Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan, đơn vị quản lý lĩnh vực hoạt động chính của hội đề xuất phương án xử lý theo quy định.

3. Tăng cường công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tổ chức tôn giáo; chủ động phối hợp với các ngành chức năng như: Dân vận, Mặt trận tổ quốc, Công an... để xử lý và giải quyết các vấn đề liên

quan đến tín ngưỡng, tôn giáo một cách chính xác, kịp thời, hiệu quả và đúng pháp luật những vấn đề thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác tôn giáo, công tác QLNN về tôn giáo các cấp và công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho một số đối tượng là cán bộ thuộc Cấp ủy, Chính quyền cơ sở; cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.

5. Chủ động đi cơ sở, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, của chức sắc, chức việc, tín đồ và các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp và chủ động đề xuất biện pháp xử lý. Duy trì công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tôn giáo và công tác QLNN về tôn giáo, tín ngưỡng ở các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; phối hợp với các cấp Chính quyền giải quyết một số điểm có dấu hiệu phức tạp liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; các hoạt động truyền đạo trái pháp luật của các điểm nhóm Tin lành, Pháp luân công và các “hiện tượng tôn giáo mới”...

6. Tăng cường công tác QLNN đối với các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng: Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức tôn giáo hoạt động đảm bảo tuân thủ đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Hiến chương, Điều lệ của các tổ chức tôn giáo, các hoạt động trong việc tổ chức các ngày lễ trọng, xây dựng, trùng tu sửa chữa cơ sở thờ tự, quản lý đất đai tôn giáo, bổ nhiệm, chuyển chức sắc, các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, y tế, giáo dục.

V. Đề xuất, kiến nghị:

Để công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, đề nghị:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Cần bổ sung quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động tôn giáo và một số nội dung cụ thể trong Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để nâng mức quà tặng, bổ sung đối tượng thăm hỏi...

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với công tác tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng nhân dân.

- Quan tâm, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, hội, quỹ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, không để lợi dụng internet, mạng xã hội đưa tin, lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự.

- Quy định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của các Sở, ban, ngành đối với hội hoạt động trong lĩnh vực mà Sở, ban, ngành quản lý; Mỗi quan hệ công tác giữa các Sở, ngành trong công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ;

- Đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ thù lao đối với lãnh đạo Hội chuyên trách mà không có chế độ hưu cho phù hợp đối với một số hội đặc thù như: Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội người mù....

- Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng, tổ chức xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng chính trị nòng cốt từng cấp (gồm những quần chúng tích cực, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, công đoàn, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo...), lực lượng trị an tại cơ sở phục vụ huy động tham gia giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, có thể dẫn đến “Cách mạng màu” ngay tại cơ sở;

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả, sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tập trung giải quyết từ sớm, kịp thời những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn. Chấn chỉnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo sơ kết Đề án “Phòng ngừa, ngăn chặn cách mạng màu ở Việt Nam” của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- PGĐ Sở Nguyễn Ngọc Thịnh;
- Công TTĐT Sở;
- Lưu: VT, CVP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Thịnh